

ฉบับพิเศษ หน้า ๑

เล่ม ๑๕ ตอนที่ ๔๘ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๑

คำแถลงการณ์ของคณะปฏิวัติ

ด้วยเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ เอกอัครราชทูต
กัมพูชาในประเทศไทย ได้มาแจ้งต่อปลัดกระทรวงผู้รักษา
ราชการในหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่า ได้
รับคำสั่งด่วนจากรัฐบาลกัมพูชาว่า รัฐบาลกัมพูชาเห็นความจำเป็น
ต้องตัดความสัมพันธ์ทางทูตกับประเทศไทย โดยระงับการ
มีคณะผู้แทนทางการทูตของกัมพูชาในประเทศไทยชั่วคราว
จนกว่าจะมีคำสั่งใหม่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๐๑
เป็นต้นไป เอกอัครราชทูตกัมพูชาได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุผล
ที่รัฐบาลกัมพูชาตกลงใจกระทำดังนี้ เนื่องจากที่มีการโฆษณา
กล่าวร้ายซึ่งกันและกัน ทำให้ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหนังสือพิมพ์

หัวหน้าคณะปฏิวัติได้รับทราบเรื่องนั้นด้วยความประหลาด
ใจและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ในการที่รัฐบาลกัมพูชาได้วินิจฉัย
ตกลงใจตัดความสัมพันธ์ทางทูตกับประเทศไทย โดยที่รัฐบาล
ไทยได้แสดงความเป็นมิตรและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัมพูชา
ตลอดมา รัฐบาลไทยได้ให้การรับรองอย่างสมพระเกียรติแก่

ฉบับพิเศษ หน้า ๒

เล่ม ๑๕ ตอนที่ ๕๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๑

เจ้าฟ้าบรมมสัณหุเอง เมื่อเสด็จมายังประเทศไทย และเมื่อประเทศกัมพูชาขอเปิดการเจรจาเกี่ยวกับปัญหาเขาพระวิหาร และปัญหาอื่นที่ยังค้างอยู่นั้น ประเทศไทยก็รับสนองด้วยความยินดีและให้ความสะดวกแก่คณะผู้แทนกัมพูชาทุกประการ ด้วยอหยาศย์ไมตรีอันดียิ่ง ทั้งได้ร้องขอให้หนังสือพิมพ์ฝ่ายไทยเขียนข่าวหรือบทความที่จะทำให้เสียสัมพันธไมตรีกับกัมพูชา หนังสือพิมพ์ของเรา ก็พยายามปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนที่ยังมีข้อโต้แย้งในหนังสือพิมพ์ของไทยอยู่บ้างก็เนื่องจากหนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียงของกัมพูชาเองมิได้หยุดยั้งการโจมตีประเทศไทย หนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียงของกัมพูชาได้โฆษณาข้อความที่ปราศจากความจริง หมิ่นประมาทรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ไทยอยู่เนืองๆ ฝ่ายกัมพูชามิได้ให้ความยกย่องแก่เอกอัครราชทูตในกรุงพนมเปญเช่นที่ควรทำในมรรยาทของการทูต ได้ปล่อยให้ชาวกัมพูชา รบกวนจับผู้คน และทำการปล้นสดมภ์ในเขตแดนไทยทางชายแดนอยู่เนือง ๆ ในชั้นหลังนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ทำการปล้นสดมภ์และกวาดต้อนพลเมืองของไทยไปหลายสิบคน ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่รุนแรงอย่างไม่มีใครทำกันในโลกอารยะสมัยใหม่ ความจริงถ้าหากจะมีการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกันแล้ว

ฉบับพิเศษ หน้า ๓

เล่ม ๑๕ ตอนที่ ๘๘ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๑

ที่น่าจะเป็นประเทศไทยที่ เป็นผู้ตัดก่อน แต่ประเทศไทยก็มิได้ทำดังนั้น บัดนี้ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตก่อน ซึ่งแสดงว่าน่าจะมึแผนการณ์อันแรงร้าย เป็นภัยใหญ่หลวงแก่ประเทศไทย

คณะปฏิวัติมิได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากสถานการณ์อันหนักหน่วงนี้ ฉะนั้น จึงได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังในอันที่จะรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศไทยและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณชายแดน ขอบรรดาชาวไทยจึงตั้งอยู่ในความสงบ และร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในอันที่จะป้องกันประเทศ และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของชาติ

กองบัญชาการคณะปฏิวัติ

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๑